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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าโมก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2566 

วันอังคารที่  15 สิงหาคม 2566  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าโมก 

…………………………… 
 ผู้มาประชุม 
 ๑. นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์       ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายบํารุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    7. นางสาววราภรณ ์ บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายศรีวิชัย      สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล. 
 11. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี 

  2. นายวิชิต   ไวทยานุวัตติ  รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายปรีชา  โปตระนันท์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 4. นายวันเฉลิม  ขันพิทักษ์  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
 5. นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล 
 6. นายเศรษฐพงศ์ จันเทพ  รองปลัดเทศบาล 
 7. นางจรีนันท ์  วุ่นวงศ ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 8. นางลภสัรดา  จงแพทย์  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นายกาแมน  อาดหมาด  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 10. นายอิทธิพล  ศรีชัย  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 11. นางสาวกิติยา ยินดีชัย  นักวิชาการสุขภิบาลปฏิบัติการ (แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 
 12. นางสาวจีรภา สุขคํา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 13. นายพลวัฒน์    เหรียญทอง  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 14. นายไพศาล  เรียงสุข  ท้องถิ่นอําเภอป่าโมก 
 15. ร.ต.ต.ชํานาญ มูลประเสริฐ  รอง สว.จราจร สภ.ป่าโมก 

 16. นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง  หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 17. นางชุติกาญจน์ อาลีมินทร์  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน 
 18. นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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  19. นางสาวเกศสุดา เมืองนาคิน  ประธานชุมชนย่อยท่ี 1 
  20. นายยงยุทธ  สุจริต   ประธานชุมชนย่อยท่ี 4 
  21. นางสาวสมาพร กระต่ายทอง  ประธานชุมชนย่อยท่ี 5 
  22. นายทรงเกียรติ พิศนอก  ประธานชุมชนย่อยท่ี 6 
  23. นายชุมพล  ภู่พวง  ประธานชุมชนย่อยท่ี 7 
  24. นายไพบูลย์  โรจน์วิเชียร  ประธานชุมชนย่อยท่ี 8 
  25. นายวินัย  นิ่มนวลเกตุ  ประธานชุมชนย่อยท่ี 9 
  26. นางสาวรัชดาวัลย ์ เพ่ิมสมบัติ  ประธานชุมชนย่อยท่ี 10 
  27. นายภานุมาศ เจริญวิทย์วรกิจ ประธานชุมชนย่อยท่ี 11 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.          

 นางอมรรัตน์ เนื้อจ ารูญรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุม       
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 นายพเิศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล  - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว 
อยู่ในที่ประชุม   12   ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี  
พ.ศ.2566 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 นางอมรรัตน์ เนื้อจ ารูญรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล - ประกาศสภาเทศบาลตําบลป่าโมกเรื่อง กําหนดวันเริ่มประชุม 
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2566 อาศัยอํานาจตามความในหมวด 2 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 และโดยมติของสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2566 จึงประกาศกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2566 ในเดือน สิงหาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566  

ประกาศ  ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

            (นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์) 
                ประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - ขอบคุณครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
เรื่องแรก ผมขอขอบพระคุณท่านไพศาล  เรียงสุข ท้องถิ่นอําเภอป่าโมก  ร.ต.ต. ชํานาญ  มูลประเสริฐ  

และประธานชมุชนทั้ง 11 ชุมชน  ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

  เรื่องที่สอง เรื่องแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ด้วยเทศบาล 
ตําบลป่าโมก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
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คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เทศบาลตําบลป่าโมก  
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 จึงขอแจ้งประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 

 มติทีป่ระชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566  
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล –รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าทีไ่ดจ้ัดส่งรายงาน การประชุมดังกล่าวให้กับ
สมาชิกสภาทุกทา่นล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - เชิญท่าน พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีครับ 

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรติกระผม
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 2  เพราะรายงานการประชุม 
ฉบับนี้จําต้องส่งไปถึงอําเภอ ถึงจังหวัด ขอให้แก้ไขตรงผู้มาประชุมระดับที ่7 นางสาววราภรณ์  บุญประดับ แล้วต่อมาผู้ไม่มา
ประชุมก็นางสาววราภรณ์  บุญประดับ คือสรุปแล้วนางสาววราภรณ์ บุญประดับ มาหรือไม่มาประชุม ขอให้แก้ให้ชัดเจนเพราะ
เดี๋ยวคนๆเดยีวทั้งมาและไม่มา ขอให้แก้ไขซึ่งไม่มากมายอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ยกไฟล์ไปผิด เพราะเดี๋ยวจะต้องส่งไปในอําเภอ  
จังหวัด อาจจะเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับผม ขอบคุณครับ    

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด 
ขอแก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกสภา รับรองครับ  สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ขอความกรุณายกมือด้วยครับสมาชิกสภารับรอง 11  ท่าน  สมาชิกสภาท่านใด 
ไม่รับรอง กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไมร่ับรอง   -  ท่าน 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สมาชิกสภารับรอง  11  ท่าน  

ระเบียบวาระที ่3 เรื่อง ญัตติ 3.1 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มาให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือฝ่ายบริหารจะได้ 
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  และเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่อไป  
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

 นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ขอแถลงญัตติเรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตําบลป่าโมก ฉบับนี้มาเพ่ือโปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมกในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้เสนอคําแถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
กับบันทึกหลักการและเหตุผล ในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก                                                  
เพ่ือพิจารณาต่อไป  
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ค าแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 
เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าโมก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
เทศบาลตําบลป่าโมกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าโมก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เทศบาลตําบลป่าโมก มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

     1.1.1  เงินฝากธนาคาร      จํานวน    240,749,803.98    บาท 
     1.1.2  เงินสะสม      จํานวน    232,587,060.39     บาท 
     1.1.3  เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน       53,795,911.21    บาท 
     1.1.4  รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ  รวม 493,000 บาท 
     1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จํานวน 3 โครงการ รวม 4,751,500 บาท  

     1.2 เงินกู้คงค้าง                 จํานวน         0.00   บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      2.1 รายรับจริง    จํานวน  103,772,835.08  บาท  ประกอบด้วย 

       หมวดภาษีอากร                 จํานวน    3,452,248.82    บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    จํานวน       2,706,196.95        บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จํานวน    3,394,728.01     บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จํานวน          0.00             บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             จํานวน      323,282.00      บาท 
   หมวดรายได้จากทุน            จํานวน     20,500.00         บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                 จํานวน    37,405,310.30    บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จํานวน    83,470,569.00    บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จํานวน 31,910,301.60  บาท  
    2.3 รายจ่ายจริง     จํานวน  114,222,084.64    บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง         จํานวน    21,631,675.21 บาท 
   งบบุคลากร  จํานวน    67,476,841.20  บาท                 

           งบดําเนินงาน  จํานวน    22,990,229.23  บาท 
   งบลงทุน  จํานวน      1,868,560.00  บาท 

งบเงินอุดหนุน จํานวน 254,779  บาท 
   งบรายจ่ายอืน่ จํานวน        -         บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน    31,848,231.60  บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่             จํานวน      5,680,623.30  บาท 

   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม       จํานวน  0.00  บาท 
   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้          จํานวน  0.00  บาท 
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3. งบเฉพาะการ  

      ประเภทกิจการประปา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   มีรายรับจริง  1,471,784.90   บาท  
         มีรายจ่ายจริง 1,457,746.21   บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ   จํานวน         -     บาท 
   ยืมเงินสะสม    จํานวน        -     บาท 
    กําไรสะสม    จํานวน         -              บาท 
    เงินสะสม    จํานวน    5,099,881.22   บาท 
   ทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน    899,979.04      บาท 
   เงินฝากธนาคาร    จํานวน         0.00            บาท 
    ทรัพย์รับจํานํา    จํานวน         0.00       บาท 
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลป่าโมก 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
   รายรับจริง  8,392,234.92    บาท  
          รายจ่ายจริง 3,112,633.25    บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ   จํานวน    39,612,948.91      บาท        
    ยืมเงินสะสม    จํานวน       0.00       บาท 
    กําไรสะสม     จํานวน    5,792,223.73        บาท 
   เงินสะสม    จํานวน       0.00       บาท 
    ทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน       0.00       บาท 
    เงินฝากธนาคาร                จํานวน        1,326.60            บาท 
    ทรัพย์จํานํา    จํานวน    86,556,120.00  บาท 
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โดยแยกเป็นรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้ 

 
 
 

 

 

1. รายรับ    

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 3,452,248.82 1,077,000.00 3,650,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

2,706,196.95 3,114,000.00 3,489,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,394,728.01 2,166,000.00 4,866,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

0.00 2,100,000.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 323,282.00 2,603,500.00 2,604,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 20,500.00 1,000.00 1,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 9,896,955.78 11,061,500.00 14,610,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 37,405,310.30 36,791,000.00 38,106,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

37,405,310.30 36,791,000.00 38,106,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 83,470,569.00 108,350,000.00 105,021,900.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

83,470,569.00 108,350,000.00 105,021,900.00 

รวม 130,772,835.08 156,202,500.00 157,737,900.00 
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2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจา่ยจริง 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 21,631,675.21 22,763,885.00 23,407,000.00 

  งบบุคลากร 67,476,841.20 83,202,220.00 83,334,100.00 

  งบดําเนินงาน 22,990,229.23 33,381,320.00 38,085,300.00 

  งบลงทุน 1,868,560.00 16,599,200.00 12,636,500.00 

  งบเงินอุดหนุน 254,779.00 255,000.00 275,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 114,222,084.64 156,201,625.00 157,737,900.00 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

รายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ 

2564 2565 2566 2567 

หมวดรายได้         

  ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 1,491,475.00 1,597,583.00 1,750,000 1,750,000 

  เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 52,700.00 56,045.00 60,000 60,000 

  ดอกเบี้ย     

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 15,211.40 19,720.84 20,000 20,000 

  รายได้อ่ืน ๆ 7,933.60 28.36 40,000 40,000 

รวมรายรับ 1,567,320.00 1,673,377.20 1,870,000 1,870,000 



8 
 

 
 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2564 2565 2566 2567 

งบกลาง 10,454.00 11,452.00 17,500 17,900 

งบบุคลากร 292,080.00 303,240.00 316,200 326,900 

งบดําเนินงาน 956,243.45 1,271,653.95 1,325,000 1,415,200 

งบลงทุน 30,794.60 0.00 211,300 110,000 

งบเงินอุดหนุน  -  -  -  - 

งบรายจ่ายอื่น  -  -  -  - 

รวมรายจ่าย 1,289,572.05 1,586,345.95 1,870,000 1,870,000 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  

รายจ่าย 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2564 2565 2566 2567 

งบกลาง 1,121,995.17 1,027,901.44 5,770,000 5,770,000 

งบบุคลากร 1,080,660.00 1,291,350.00 2,200,000 2,300,000 

งบดําเนินงาน 747,983.33 880,427.98 2,548,000 2,928,000 

งบลงทุน 113,725.00 110,125.00 20,000 28,000 

งบเงินอุดหนุน  -  -  -  - 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2564 2565 2566 2567 

หมวดรายได้         

  ดอกเบี้ยรับจํานํา 8,387,004.00 8,788,991.50 13,000,000 14,000,000 

  กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์
หลุดจํานํา 

1,419,040 1,675,142 2,600,000 3,500,000 

  ดอกเบี้ย         

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3.13 67.71 10,000 10,000 

  รายได้เบ็ดเตล็ด  -  - 2,000 2,000 

หมวดรายได้อื่น         

  เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น  
ร้อยละ 30 

2,088,540.00 1,976,745.21 2,700,000 2,700,000 

  ทุนดําเนินการของสถานธนา
นุบาล ร้อยละ 50 

3,480,900.00 3,294,575.34 4,500,000 4,500,000 

  บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 1,392,360.00 1,317,830.14 1,800,000 1,800,000 

รวมรายรับ 16,767,847.13 17,053,351.90 24,612,000 26,512,000 
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งบรายจ่ายอื่น 7,027,300.00 6,657,650.69 9,075,000 9,075,000 

รวมรายจ่าย 10,091,663.50 9,967,455.11 19,613,000 20,101,000 

 
 

หลักการ 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา 
  แผนงานสาธารณสุข 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง 

 
22,163,100 
7,687,200 

 
70,802,500 
4,646,900 
1,193,300 

10,119,200 
1,044,200 
1,159,300 

 
15,515,200 

 
23,407,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 157,737,900 
 
เหตุผล  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 
 

เทศบญัญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เทศบาลต าบลป่าโมก 
อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลป่าโมก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

 ข้อ 1  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 179,708,900 บาท
  ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น
จํานวนรวมทัง้สิ้น 157,737,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 21,971,000 บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 5,787,900 
งบบุคลากร 2,626,900 
งบดําเนินงาน 4,343,200 
งบลงทุน 138,000 
งบรายจ่ายอื่น 9,075,000 

รวมรายจ่าย 21,971,000 
 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,163,100 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,687,200 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 70,802,500 
  แผนงานสาธารณสุข 4,646,900 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,193,300 
  แผนงานเคหะและชุมชน 10,119,200 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,044,200 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,159,300 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,515,200 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 23,407,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 157,737,900 
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 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ เป็นการปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 3 วิธกีารจัดทํา
งบประมาณ ข้อ 23 กําหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น 
แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ ประจําปีแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” ผมจึงนัดประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ  
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพเิศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาเห็นชอบ   11   ท่าน สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ 
กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ    -   ท่าน  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เห็นชอบ   11     เสียง 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพเิศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ ๔๕ กําหนดว่า“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน 
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอ 
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นซึ่งขณะนี้สภามีมติรับหลักการ
ผ่านวาระที่ ๑ ไปแล้ว ผมจึงขอชี้แจงท่านสมาชิกในการดําเนินการตามขั้นตอนการแปรญัตติ ๒ ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก   การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งแต่งตั้งเป็นคราวๆไป
ในแต่ละปีหลังจากท่ีสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว โดยคณะกรรมการจะมีจํานวน 
ไมน่้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามที่สภาเทศบาลกําหนดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 103 และเมื่อสภาเทศบาลได้กําหนด
จํานวนคณะกรรมการแล้ว จึงให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ โดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2565 ข้อ 8  โดยอนุโลม 

ประเด็นที่ ๒  การกําหนดวัน เวลาและสถานที่รับคําแปรญัตติ ซึ่งระเบียบฯ กําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 45 วรรคสาม 
ประกอบกับข้อ 49 วรรคหนึ่ง  ผมได้ชี้แจงแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
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งบประมาณ ใหส้มาชิกได้ทราบแล้วตามประเด็นข้างต้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือประเด็นเพ่ิมเติมใดหรือไม่ เชิญครับ   
หากไม่มีผมจะได้ดําเนินการไปตามลําดับต่อไป 

ล าดับแรก ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการฯ ว่าสมควรมีจํานวนเท่าใด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 
แต่ไม่เกินเจ็ดคนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยในการเสนอให้สมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ได้ไม่จํากัดจํานวน และให้มีผู้รับรองในการเสนอแต่ละครั้ง จํานวน 2 คน หากมีผู้เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการมากกว่า
หนึ่งจํานวน ให้สภาลงมติเลือกจํานวนใดจํานวนหนึ่งเป็นจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ หากมีสมาชิกเสนอจํานวน 
คณะกรรมการเพียงรายเดียว  และมีผู้รับรองถูกต้องให้ถือเอาจํานวนนั้นเป็นจํานวนคณะกรรมการที่ที่ประชุมมีมติให้ความ
เห็นชอบ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 จํานวน   3 ท่าน 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ท่าน ธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
เสนอให้มีจํานวนคณะกรรมการแปรบัญญัติร่างเทศบัญญัติ จํานวน     3     คน ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ   
ผู้รับรอง 1. นายภิญโญ  เฉลมิกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   2. นางสาววราภรณ์  บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
มีสมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

ถ้าไม่มที่านใดเสนอแล้ว ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ี ท่าน ธนิต  เหลืองเพชราภรณ์  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เสนอ ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาเห็นชอบ     11   ท่าน  สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  
กรณุายกมือครับ สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ      -    ท่าน 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบกําหนดจํานวนคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดร่างแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ  
จํานวน   3    ท่าน  เห็นชอบ       11    เสียง  

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล   - ลําดับต่อไปขอเชิญทา่นสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการ การเสนอชื่อให้สมาชิกแต่ละท่านเสนอ ชื่อได้ไม่จํากัดจํานวน แต่ให้เสนอได้ครั้งละหนึ่งชื่อ  และให้โอกาสสมาชิก
ท่านอ่ืนเสนอชื่อสลับกันไป โดยให้มีผู้รับรองการเสนอชื่อแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 คน หากชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ
เท่ากับจํานวนคณะกรรมการ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าจํานวน
คณะกรรมการ ให้สมาชิกลงมติเลือกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ โดยผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามจํานวนคณะกรรมการ  
เป็นคณะกรรมการ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อได้ครบั 

นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  ผมขอเสนอ นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิสภาเทศบาลเขต 1  เป็นกรรมการคนที ่1  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ท่าน ธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1   
เสนอ นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการคนที่ 1 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
 ผู้รับรอง  1. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2     2. นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2   
ให้การรับรอง  มีสมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  
ขอเชิญครับ  
  ถ้าไม่มที่านใดเสนอชื่อแล้ว ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายพรรษพร  สุดใจ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาเห็นชอบ  11   ท่าน 
สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     - ท่าน 

  มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้ นายพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นกรรมการแปรญัตตริ่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นชอบ     11      เสียง 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล    - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้จะเป็นกรรมการคนที่ 2  

นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  
ผมขอเสนอ นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิสภาเทศบาลเขต 1  เป็นกรรมการคนที่ 2 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ท่าน พรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เสนอ  
นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการคนที่ 2 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขดัข้องนะครับ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
 ผู้รับรอง  1. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    2. นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  
มีสมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
 - เชิญท่านปลัด ครับ 

 นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล   – เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่คารพ  
ท่านธนิต เหลืองเพชราภรณ์ ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอยู่แล้วครับขอเป็นคนอ่ืนได้ไหมครับเดี๋ยวจะซ้ํากัน  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพเิศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - เชิญทา่นนายก ครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์    นายกเทศมนตรี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพ  
ในระเบียบไม่ได้ระบุไว้ว่าถ้าเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ไม่สามารถที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ไม่ได้มีข้อบังคับไปเลยนะครับท่านประธาน  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - เชิญทา่นปลัดเทศบาล  ครับ 

 นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล  – แล้วแต่ที่ประชุมสภาเทศบาลครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อแล้ว ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอความกรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาเห็นชอบ  11   ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     - ท่าน 

  มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบให ้นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นชอบ    11   เสียง 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล    - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้จะเป็นกรรมการคนที่ 3  

นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  
ผมขอเสนอ นางสาวอารมณ ์ อัตถานัย สมาชิสภาเทศบาลเขต 2  เป็นกรรมการคนที่ 3 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ท่าน พรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เสนอ  
นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นกรรมการคนที่ 3 ท่านผู้เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
 ผู้รับรอง  1. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    2. นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  มีสมาชิก
ให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

ถ้าไม่มที่านใดเสนอชื่อแล้ว ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิก 
สภาเทศบาลเขต  2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาเห็นชอบ  11   ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ 
กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     - ท่าน 

  มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชกิสภาเทศบาลเขต 2  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นชอบ    11     เสียง 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ขณะนี้มีผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ  
จํานวน 3 ท่าน เท่ากับจํานวนคณะกรรมการที่สภากําหนด และไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก ดังนั้น จึงให้ถือว่าท่าน
สมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นคณะกรรมการ และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ดําเนินการเลือกประธาน
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คณะกรรมการและเลขานุการตามลําดับเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จโดยกําหนดให้ยื่นคําแปรญัตติตามแบบฟอร์ม 
การขอแปรญัตตินั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - ต่อไปเป็นการกําหนด เวลาและสถานที่รับคําแปรญัตติ 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณโดยระเบียบฯ กําหนดไว้ให้กําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาล 
มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนั้น ไม่จําเป็นต้องนับเวลาต่อเนื่องกัน แต่ควรกําหนด ระยะเวลาเป็นช่วงเวลาในแต่ละวัน  และไม่จําเป็นต้องเป็นวัน
ต่อเนื่องกัน แต่ให้นับเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้และเป็นการเปิดโอกาสและอํานวยความ
สะดวกให้ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติมีระยะเวลาในการใช้วิจารณญาณ ในการเสนอคําแปรญัตติ ยกตัวอย่างเช่น กําหนดเวลารับคํา
แปรญัตติ จํานวน 3 วัน ในวนัที่ 16,17,18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ของแต่ละวัน จํานวนวันละ 
8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง เป็นต้นการเสนอระยะเวลารับคําแปรญัตติ ขอให้สมาชิกท่านหนึ่งเสนอและมีผู้รับรอง 2 ท่าน
เหมือนที่ผ่านมา โดยขอให้เสนอระยะเวลาและสถานที่รับคําแปรญัตติพร้อมกันไปเลยครับ หากมีผู้เสนอเพียงรายเดียวและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก็ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาและสถานที่รับคําแปรญัตติที่สภาเทศบาลกําหนด หากมีผู้เสนอเกินกว่าหนึ่งราย
และมีรายละเอียดการขอรับคําแปรญัตติที่ต่างกัน ก็จะขอให้สภาเทศบาลลงมติครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

 พันต ารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ จํานวน  3  วัน  คือวันที่ 16 , 17 , 18  สิงหาคม  2566 ระหว่างเวลา  
08.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันและให้ใช้ ห้องประชุมเทศบาลตําบลป่าโมก เป็นสถานที่รับคําแปรญัตติ   

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล   - ขอบคุณครับ ท่าน พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 เสนอให้กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ 3  วัน  คือวันที่ 16 , 17 , 18  สิงหาคม  2566 ระหว่างเวลา   
08.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันและให้ใช้ ห้องประชุมเทศบาลตําบลป่าโมก เป็นสถานที่รับคําแปรญัตติ ซึ่งเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ถูกต้องตามระเบียบ ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ ผู้รับรอง 1. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภา 
เทศบาลเขต 2 ให้การรับรอง  2. นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ให้การรับรอง สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน  
ครบตามระเบียบฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้ว  
ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  
เสนอมานี้ ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาเห็นชอบ 11   ท่าน  สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ   -     ท่าน 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ จ านวน  3  วัน  คือวันที่ 16 , 17 , 18  สิงหาคม  2566  
ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันและให้ใช้ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าโมก เป็นสถานทีร่ับค าแปรญัตติ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เรื่อง ร่างเทศบัญญัต ิ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ วันนี้ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  
ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ตามกําหนดระยะเวลาที่สภาเทศบาลได้เห็นชอบแล้ว  
เมื่อคณะกรรมการ ฯ ได้ดําเนินการเสร็จแล้วก็จะได้เสนอผลการแปรญัตติมาที่ผม แล้วผมจะได้กําหนดนัดประชุมสภาเทศบาล 
ในวาระท่ี ๒ และ ๓ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ต่อไปนะครับ  

3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนไปตั้งเป็นจ่ายรายการใหม่   (ส านักปลัดเทศบาล , 
กองการศึกษา , กองช่าง , งานกิจการประปา ) 
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3.2.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สํานักปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 10 รายการ 

 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
 
 
 นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สํานักปลัดเทศบาล
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 10 รายการ  

หลักการ เนื่องจาก สํานักปลัดเทศบาล มีครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน และบางรายการชํารุดไม่สามารถ 
ใช้งานได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล จึงขอเสนอญัตติ  
ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด 187,600.- บาท  

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 24,000 บาท  รวมเป็นเงิน 48,000 บาท  
2.  เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 16,000 .- บาท  

 3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ  2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000.- บาท 
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 4,200.- บาท รวมเป็นเงิน 8,400.- บาท ตั้งตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2566 ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 12,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,800.- บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2565  
 2. โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 6,900.-  บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ โต๊ะทํางานโครงเหล็ก พร้อมกระจก     
ปูหน้าโต๊ะ ขนาด 4 ฟุต ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 3. เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆละ 3,900.- บาท รวมเป็นเงิน 11,700 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ เก้าอ้ีสํานักงาน มีพนักพิง ท้าวแขน มีล้อเลื่อน มีโช๊คปรับสูง-ต่ําได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เป็นเบาะหนัง
พีวีซี ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5 หลัง หลังละ 6,000.- บาท รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 
สังเขป คือ เป็นตู้เหล็กประตูแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด  4 ฟุต ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

5. โซฟาไม้บนุวม ที่นั่งขาไม้ พร้อมโต๊ะกลางไม้ จํานวน 1 ชุด  ๆละ 38,900 .- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ เป็น
โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว และเป็นโซฟาขนาด 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลางไม้  ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

6. แท่นบรรยาย (โพเดียม) จํานวน 5,900.- บาท จํานวน 1 แท่น โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ เป็นโพเดียมไม้ 
ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์รวมขออนุมัตโิอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  
จํานวน 187,600.- บาท  
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 ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอตอ่ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
                   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด  
จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  ขอเชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ครบั  

 นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนญุาตนําเรียนว่าในการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับเรื่องราคา คุณภาพ 
ผมเองในฐานะตัวแทนพ่ีน้องประชาชนเขต 1 สําหรับโซฟา ที่นัง่ขาไม้ พร้อมโต๊ะกลาง ในชุดราคา 38,900.- บาท และแทน่
บรรยายโพเดียม ราคา 5,900 บาท ผมอยากจะให้ทางผู้บริหารได้ทบทวนเรื่องราคาเพราะว่ามาตรฐานในส่วนนี้ไม่มีอะไร 
ให้ได้ดู ให้สมาชิกได้รับทราบจะมีรูปภาพมาให้ประกอบในการพิจารณาของสมาชิกสภาทั้งหลายก็จะดูดี สําหรับโพเดียม ราคา 
5,900.- บาท มีลักษณะแบบไหนไม้อะไรหรือไม่ใช่มีแท่นขาข้ึนมาแล้ว มีเพียงรูปฐานบน และราคา 5,900 บาท ผมว่าน่าจะ
แพงเกินไปก็ขออนุญาตนําเรียน ช่วยทบทวนให้หน่อยครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล – เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์    นายกเทศมนตรี  - เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ต้องขอขอบคุณครับที่ได้ท้วงติงครับ เงินทุกบาททุกสตางค์นั้น เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ขอให้สํานักปลัดช่วยชี้แจงด้วยครับ 
ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับท่านประธาน ว่าการที่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะมีรูปแบบเข้ามาประกอบด้วยก็จะดี แต่ท่านก็ไม่ค่อย
จะปฏิบัติ ขอรูปแบบให้สภาได้รับทราบและช่วยชี้แจงด้วยครับ  

นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตท่านประธานครับ เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่นําเอกสารมาให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณาครับ หรือจะไปวาระอ่ืนๆก่อนก็ได้ครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล – เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี  - ขอเสนอพักการประชุม 10 นาท ีครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ขอพักการประชุม 10 นาทีนะครับรอเอกสาร 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ของสํานักปลัดเทศบาล ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ 10 ท่าน สมาชิกสภา
ท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 มติทีป่ระชุม   - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
อนุมัติ    10    เสียง 

3.2.2 สํานักปลัดเทศบาล โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 แห่ง     

นายพเิศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ

แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สํานักปลัดเทศบาลงบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือก่อสร้างรั้วคอนกรีต สํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
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ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย งบประมาณตั้งไว้ 2,126,00.- บาท  
ขออนุมัติโอนลด 1,500,000 บาท  
 
 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สํานักปลัดเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาล จ านวน 1,500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีต สํานักงานเทศบาล 
ตําบลป่าโมก จํานวน 1 แห่ง ความยาว 345 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลป่าโมกกําหนด เป็นเงิน 1,500,000.- บาท รวมขออนุมัตโิอน
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทัง้สิ้น จํานวน 1,500,000.- บาท  

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล  - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ของสํานักปลัดเทศบาล ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ 11  ท่าน สมาชิกสภา
ท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
อนุมัติ    11    เสียง 

3.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ
แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ ์จํานวน 1 รายการ เนื่องจากเทศบาลตําบลป่าโมก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งการค้าขายของ
อําเภอป่าโมก มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งจากในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เดินทางเข้าออกเป็นจํานวนมาก แต่ปัจจุบันระบบ
ควบคุมและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่ยังมีมาตรการดูแล
ไม่ทั่วถึง อนึ่งเทศบาลตําบลป่าโมก ได้ทําการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV (Closed Circuit Television) ไป
เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในพ้ืนที่บางส่วน ซึ่งจากการติดตามผลการทํางาน
ของโครงการดังกล่าวพบว่า มีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก
เป็นอย่างมาก อีกท้ังยังช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจคลี่คลายคดีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพ่ือใช้งบประมาณท่ี
เหลือจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เทศบาลตําบลป่าโมกและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน สํานัก
ปลัดเทศบาล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566    
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 โอนลด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกะบะเทท้าย ตั้งไว้ 2,126,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด 
200,000.- บาท 

โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,700,000.- บาท คงเหลือ 2,592,455.53.- บาท ขออนุมัตโิอนลด 120,000.- บาท 
รวมขออนุมัติโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท  
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สํานักปลัดเทศบาล แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 320,000 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 5 ชุด  
๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง   จํานวน 1 ชุด 
๓. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 Va   จํานวน 5 ชุด 
๔. เครื่องแปลงสัญญาณภาพ / Media converter / SC   1-5 Km   จํานวน 1 ชุด 
5. สายใยแก้วนําสัญญาณ / Fiber optic 6Core     จํานวน 2,700 เมตร 
๖. ตู้และกล่องกันน้ํา สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์      จํานวน 5 ชุด 
๗. ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ Outdoor      จํานวน 5 จุด 
๘. ค่าดําเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก     จํานวน 1 โครงการ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพ่ิมเติมครั้งที ่3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 2 รวมขออนุมัตโิอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท 

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด  
จะอภิปรายเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายกครับ  

นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผม
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ กล้องชุดนี้จะติดอยู่ที่สี่แยกป่าโมก ส่วนด้านเหนือก็จะไปถึงวัดพายทอง ด้านใต้จะไปถึงประมาณที่ว่าการ
อําเภอป่าโมกครับ และจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สี่แยกไฟแดง เป็นการดูแล 1. เรื่องการจราจร 2. ติดตามเหตุร้าย
ทีจ่ะวิ่งออกสู่เส้นทางไปทางด้านใน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล  - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ของ งานป้องกันฯ ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ 11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ  
กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัต ิ -  ท่าน 

 มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ อนุมัติ    11    เสียง  

3.2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ 

 นายพเิศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ ์ นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ
แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สํานักปลัดเทศบาล  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์จํานวน 2 รายการ เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล มีครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานาน และบางรายการชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
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สํานักปลัดเทศบาล จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้  200,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด  17,700.- บาท  

ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์สํานักงาน 

1. โต๊ะท างาน  จ านวน  2  ตัว ๆ  ละ  6,900.- บาท จํานวน  13,800.- บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  คือ โต๊ะทํางาน
โครงเหล็ก พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ ขนาด 4 ฟุต ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 2. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว จ านวน 3,90.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ เก้าอ้ีสํานักงาน มีพนักพิง ท้าว
แขน มีล้อเลื่อน มีโช๊คปรับสูง-ต่ําได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เป็นเบาะหนังพีวีซี ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ รวมขออนุมัติโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จํานวนทั้งสิ้น   17,700.- บาท 

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพื่อพิจารณาต่อไป                   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด   
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ งานป้องกันฯ ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ 
11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
อนุมัติ    11    เสียง 

3.2.5 งานสวัสดิการและสังคม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ 

 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล      - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผม
ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งานสวัสดิการและสังคม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ เนื่องจากฝ่ายสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาล มีครุภัณฑ์ท่ีมีอายุการ
ใช้งานเป็นเวลานาน  และบางรายการเสียหาย จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน   
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและ
ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลด 76,800.- บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน  24,000.- บาท 
 2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  จํานวน  2,500.- บาท 
 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์       จํานวน  1 ชุด  จํานวน 4,200.- บาท 
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ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566  
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จํานวน 1 เครื่อง  

จํานวน 27,200.- บาท ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 

2. เก้าอ้ีส านักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน  3,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ เก้าอ้ีสํานักงาน มีพนักพิง ท้าว
แขน มีล้อเลื่อน มีโช๊คปรับสูง-ต่ําได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เป็นเบาะหนังพีวีซี ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 1. ตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง จํานวน  1 ชุด    จํานวน 15,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ตู้ลําโพงขนาด 15 นิ้ว พร้อมแอมป์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์มีช่องเสียบ USB   มีช่องต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้  มีล้อลาก
พร้อมมือจับ  ไมค์ลอยมือถือ 2 อัน มีแบตเตอรี่สามารถชาร์จในตัวได้  รองรับเชื่อมต่อ Bluetooth/USB/FM/SD CARD/Aux 
ขาตั้งลําโพง 1 ต้นตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   รวมขออนุมัติโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ทั้งสิ้น จํานวน  76,800  บาท  

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพื่อพิจารณาต่อไป
 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด   
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ 

 นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผมนายฉลวย กระจ่างจติร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตครับ สําหรับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่างๆ ของ 
สํานักปลัดเทศบาล ผมเองก็เห็นใจ เมื่อมีประโยชน์กซ็ื้อได้ แต่บางส่วนผมต้องขออนุญาตทวงติง และติติง เรื่องการโอนลดของ 
สํานักปลัดเทศบาลโดยเฉพาะโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุงบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท 
ทั้ง 10 ชุมชนสําหรับคณะผู้บริหารเทศบาลชุดของท่านยังไม่เคยจัดทําโครงการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือศึกษาดูงานให้ผู้สูงอายุ 
ถือเป็นการผ่อนคลายให้ผู้สูงอายุ ท่านมองข้ามผู้สูงอายุไมเ่ห็นความสําคัญของผู้สูงอายุ ควรคงงบประมาณไว้ คนจัดกิจกรรมควร
ดูแลเอาใจใส่ให้กําลังใจผู้สูงอายุบ้างท่านเป็นบุคลากรของชุมชน งบประมาณลดลงไป 76,800.- บาท เหลือแค่งบประมาณ 
73,200.- บาท แล้วจะทําโครงการอย่างไรได้ อยากจะฝากตรงนี้ทบทวนโครงการดีๆไว้ครับเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและกําลังใจ
ทีดี่พาท่านไปดูงานบ้างเป็นการผ่อนคลาย ขอฝากติติงไว้ตรงนี้ด้วยความเคารพครับผม 

 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล – เชิญทา่นนายก ครับ  

 นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี - ขอให้สํานักปลัดช่วยชี้แจงให้สมาชิกสภาหายคล่องใจด้วยครับ  ท่านสมาชิกสงสัย
ว่าเงินที่โอนไป 70,000 กว่าบาท แล้วเหลืออีก 70,000 กว่าบาท สามารถที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานได้หรือ
ไม่ได้ประเด็นนี้ใช่ไหมครับ ช่วยชี้แจงประเด็นนี้ด้วยครับ 

นางสาวอัญชลีพร  รักษพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสงัคม – เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุก
ท่านค่ะ ในปีงบประมาณนี้เราได้ตั้งโครงการกิจกรรมนันทนาการและศึกษาดูงานผู้สูงอายุไว้ 150,000.- บาท แต่ว่าด้วย
ระยะเวลา ล่วงเลยมาซึ่งฝ่ายสวัสดิการสังคมไม่ได้ดําเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพราะว่าเราจะเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ก่อนเพ่ือให้เรามีทีมงานที่จะดําเนินการตรงนี้ก่อน และพอในส่วนของปลายปีเรากเ็ลยยังไม่สามารถท่ีจะพาผู้สูงอายุไปดูงานได้
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เพราะว่าเราจะต้องโอนเงินผู้สูงอายุไปตั้งจ่ายสมทบในโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนก่อนเพราะงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ เลยต้องโอนเงินจากส่วนนี้เข้าไปเพ่ิมในส่วนของโครงการศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 
ในปีงบประมาณนี้ ส่วนโครงการดูงานของผู้สูงอายุจะเริ่มทําในปีงบหน้าในช่วงต้นปีงบประมาณค่ะ 

 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล – เชิญทา่นนายก ครับ  

นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี - ขออนุญาตครับ ท่านสมาชิกถามว่าท่านโอนเงิน 70,000 กว่าบาท 
ไปซื้อลําโพง ไปซื้อโต๊ะ ซ้ือเก้าอ้ี ทําให้งบประมาณเหลือที่จะผ่านผู้สูงอายุหรือกรรมการชุมชนเหลือแค่ 70,000 บาท สมาชิก
เป็นห่วงว่า ยังไงก็ขอให้ดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ต้องตอบว่าท่านโอนเงินมาครึ่งหนึ่งทําอะไร อีกครึ่งหนึ่งท่านสามารถ
จัดดําเนินการพาผู้สูงอายุหรือพาคณะกรรมการชุมชนไปทัศนศึกษาดูงานได้ไหม ท่านสมาชิกถามแบบนี้ถูกต้องนะครับ  

นางสาวอัญชลีพร  รักษพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสงัคม – ในส่วนของการโอนไปซื้อครุภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่า
จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศหรือว่าเก้าอ้ีสํานักงานแล้วก็เครื่องขยายเสียง เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ เพราะว่าใน
ส่วนของงานพัฒนาชุมชน ตอนนี้คอมพิวเตอร์เสียไปแล้ว 1 เครื่อง เจ้าหน้าที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ และเก้าอ้ีพังจริงๆคะ ในเรื่อง
ของเครื่องปรับอากาศเดิมห้องฝ่ายสวัสดิการสังคมเป็นห้องกระจกเครื่องปรับอากาศใช้งานมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เก่ามาก 
จงึต้องขออนุญาตของบประมาณในการจัดซื้อสิ่งนี้ เราดูแล้วว่าโครงการของการพาผู้สูงอายุไปดูงาน เราสามารถชะลอไว้ก่อน
เพราะว่าเรายังไม่พร้อมจริงๆ ในการทําเลยขอตัดในส่วนนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ค่ะ  

นายพเิศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล – ฉะนั้นก็แสดงว่าเงิน 70,000 กว่าบาทนี้ก็ไม่สามารถพา
ผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานได้แล้ว 

 นางสาวอัญชลีพร  รักษพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสงัคม – ถูกต้องค่ะ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - เชิญท่าน ฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ 

 นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล - เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผมนายฉลวย กระจ่างจติร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตนําเรียนสร้างความเข้าใจให้น้องๆพนักงาน ในส่วนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ซ้ือโต๊ะ เก้าอ้ี ผมไม่ได้ติดใจ ที่ติดใจคือว่างบประมาณตัวนี้ถ้าเราคงไว้เราก็น่าจะจัดทัน เพราะว่าประธานชุมชนทั้ง 11 
ชุมชน ก็เลือกตั้งแล้ว ทําให้เสียโอกาสของผู้สูงอายุไป 1 ปีเลย ปีนึงมีครั้งเดียว ผมจึงนําเรียนให้ผู้บริหารได้ทบทวนตรงจุดนี้ที ่
ท้วงติง แต่ถ้าท่านทําไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขออนุญาตพูดว่าทําให้ผู้สูงอายุเสียโอกาสไป 1 ปีด้วยความเคารพครับ เดี๋ยวจะเข้าใจ
ผิดว่าไม่ให้โอนลดไปซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ซื้อได้ครับไม่ได้ว่าอะไร ผมห่วงผู้สูงอายุเท่านั้นเอง ขอบคุณครับ 
 นางสาวอัญชลีพร  รักษพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม – ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ ขอบพระคุณท่านสมาชิก 
สภาเป็นอย่างสูง เนื่องจากโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เราเหลืองบประมาณแค่ 180,000 กว่าบาทซึ่งในการคํานวณ
งบประมาณแลเราต้องใช้งบประมาณ 550,000 .- บาท เป็นอย่างน้อยนะคะ ซึ่งในการโอนงบประมาณจะโอนจาก โครงการดูงานค่ายครอบครัว 
โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ และงบประมาณอ่ืนอีกประมาณ 40,000 .- บาท รวมแล้วเราโอนเข้ามาประมาณ 300,000 .- บาท นะคะ  
รวมแล้วในโครงการของศึกษาดูงานผู้นําชุมชน ประมาณ 500,000 กว่าบาท ต้องขอนําเรียนว่าพอเราโอนโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
แล้ว เงินจะไม่พออยู่ดีเราก็เลยตั้งจ่ายไปซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ตรงนี้เราไม่ได้ทอดทิ้งหรือไม่เหลียวแลผู้สูงอายุ แต่ในเรื่องของหวง
ระยะเวลาซึ่งปลายปีงบประมาณแล้ว เลยต้องพิจารณาว่าโครงการไหนที่จะต้องดําเนินการก่อน การทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชนเราควรจะทําก่อนเพราะเราเพ่ิงเลือกคณะกรรมการชุมชนใหม่ พอเรามีคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งแล้ว
โครงการอื่นก็สามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นมากข้ึนขอนําเรียนแบบนี้ ขอบคุณคะ่ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - เชิญท่าน ฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล - ขอขอบคุณ น้องๆพนักงานที่มาช่วยชี้แจง เป็นความเข้าใจที่อาจจะ
ผิดพลาด ในส่วนนี้ก็เข้าใจแล้วครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาท่านใด  จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ของานสวัดิการและสังคม ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ 11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ 
กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
อนุมัติ    11    เสียง 

3.2.6 งานประชาสัมพันธ์ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 

 นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ขออนุญาตให้ท่านรองวิชิต  ไวทยานุวัตติ เป็นผู้แถลงญัตติ ครับ 

นายวิชิต  ไวทยานุวัตติ รองนายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

โอนลด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
รายการเครื่องสูบน้ํา งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลด ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  

โอนลด  สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ขออนุมัติโอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท     
          โอนลด  สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณคงเหลือ  166,530.- บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๖๐,๐๐๐.- บาท  
 โอนลด  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๓,๑๐๒,๕๓๐.- บาท ขออนุมัติโอนลด ๔๐,๐๐๐.- บาท 
รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อม
ติดตั้ง จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิด ไร้สายพร้อมติดตั้ง  จํานวน  ๙  ชุด  
ประกอบด้วย 

          1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย (ลูกข่าย)       จ านวน  9 ชุด 
     1.1 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย  

-ย่านความถ่ีใช้งาน 430.225/430.275/435.225/435.275 MHz  (ตาม กสทช.กําหนด) 
-ระบบการรับสัญญาณแบบ UHF-FM มีระบบการค้นหาช่องรับแบบอัตโนมัติ 
-ตัวเครื่องผ่านการตรวจสอบจาก กสทช.โดยมีหมายเลขเครื่องกํากับการใช้งานที่ตรงกันและเอกสาร 

บัญชีแสดงรายการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมตามใบอนุญาตจาก กสทช. 
-ระบบการเข้ารหัสการรับสัญญาณแบบผสมไปกับความถี่เพ่ือบังคับให้ออกอากาศแบบต่อเนื่อง สําหรับ 

ตรวจสอบการทํางานและป้องกันการรบกวนการทํางานจากสถานี อ่ืน ฯ 
-ระบบขยายเสียงเสียงแบบดิจิตอลขนาดกําลังขยายขนาด100วัตต์ระบบโมโน 
-สามารถกําหนดจุดเพ่ือเลือกประกาศแบบรายตัวและแบบทั้งระบบได้จากสถานีแม่ข่าย  
-สามารถปรับเสียงเพ่ิมและลดได้เป็นรายตัวจากเครื่องควบคุมส่งกระจายเสียงแบบไร้สายได้  

  -ระบบการตัดสัญญาณกระจายเสียงในขณะที่แม่ข่ายกําลังออกอากาศและมีคลื่นความถ่ีจากสถานี               
ใกล้เคียงแทรกเข้ามาที่ระบบการทํางานของลูกข่าย ลูกข่ายจะตัดสัญญาณกระจายเสียงออกจากระบบการทํางานทันที และเม่ือ
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สัญญาณรบกวนหยุดลง ลูกข่ายจะกลับมาทํางานอย่างเดิมในขณะที่แม่ข่ายกําลังออกอากาศอยู่ หรือหากแม่ข่ายปิดแล้ว  
ลูกข่ายหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
 
  -ตัวเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย(ลูกข่าย)จะผลิตด้วยอลูมิเนียมแบบมีฝาเปิดปิดและมีซีนยาง 
ขนาด 3 มม. ฝังไว้ในร่องของตัวเครื่องสําหรับป้องกันน้ําเข้าและมีซีนกราวด์ ขนาด 2 มม. ฝังไว้ในรอ่งของฝาเพ่ือป้องกันคลื่น
ความถี่อ่ืนฯ รบกวนการทํางาน 
  -สามารถใช้งานร่วมกับชุดแม่ข่ายเดิมโดยไม่ต้องดัดแปลงอุปกรณ์ใด ฯ 

1.2 เครื่องจ่ายระบบไฟฟ้าให้เครื่องรับ 
-ระบบไฟฟ้าใช้งานโดยใช้กับเครื่องมิเตอร์ของการไฟฟ้า 

   -ขนาดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน 12 โวลต์ 5 แอมป์  
  -มีข้ัวต่อไฟฟ้าแบบกันน้ําเข้าสําหรับต่อเข้าเครื่องรับ (ชุดลูกข่าย) 
  -อุปกรณ์ของเครื่องจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดจะประกอบไว้ภายในกล่องกันน้ํา 

    1.3 แผงสายอากาศพร้อมสายน าสัญญาณ 
   - รูปแบบของสายอากาศแบบยากิ ขนาด 2 อีลีเมนต์ 

   - ย่านความถ่ีรับสัญญาณ 430-435MHz 
  - รูปแบบของสายนําสัญญาณ ขนาด RG 58 พร้อมขั้วต่อสายแบบ PL259  

   - ตัวสายอากาศทําด้วยอลูมิเนียม 
   1.4 ชุดล าโพงฮอร์นส าหรับกระจายเสียง  

-รูปแบบของลําโพงฮอร์นแบบกลมทําด้วยอลูมิเนียม 
-มีขนาด 15 นิ้ว ที่กําลังขยายเสียง 150 วัตต์  

   -สําหรับติดตั้งบนเสาไฟฟ้าจํานวน 4 ดอกต่อชุด 
     1.5 เสาไฟฟ้าคอนกรีต 

- รูปแบบของเสาไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าผลิตด้วยคอนกรีต 
- ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร โดยปักลงดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
- สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ลําโพงและชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สาย 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ รวมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ทั้งสิ้น  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของานประชาสัมพันธ์ ความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ  
11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 มติทีป่ระชุม - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ อนุมัติ    11    เสียง 

3.2.7. กองการศึกษา โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
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 นายสุรพร  สรณารักษ ์ นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ
อนุญาตให้ท่านรองวิชิต  ไวทยานุวัตติ เป็นผู้แถลงญัตติ ครับ 

 

นายวิชิต  ไวทยานุวัตติ รองนายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ 
แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา งบ

ลงทนุ 
หมวดค่าครุภัณฑ ์เนื่องจากกองการศึกษา มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ  จํานวน ๔ งาน ได้แก่  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานกีฬาและนันทนาการ ประกอบกับมี 
โรงเรียนในสังกัด จํานวน ๖ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๒ แห่ง ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติราชการเหน็ได้ว่าโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลตําบลป่าโมก  ขาดแคลนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน การพัสดุของโรงเรียน 
และด้านกีฬาประชาชนยังขาดแคลนเครื่องออกกําลังกาย ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 4 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 โอนลด กองการศกึษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว ้3,102,530.- บาท ขออนุมัตโิอนลด 714,900 .- บาท 
รวมขออนุมัติโอนลด 714,900.- บาท 

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   กองการศึกษา แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล   จํานวน 7 เครื่อง เครื่องละ 24,000.- บาท  

รวมเป็นเงิน 168,000.- บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ  
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  7  เครื่อง  เครื่องละ  2,500 .- บาท  รวมเป็นเงิน  17,500 .- บาท   
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน 7 ชุด ชุดละ 4,200.- บาท  

รวมเป็นเงิน  29,400.- บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
ประเภทค่าครุภัณฑ์กีฬา 

- เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน  500,000 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง   
(ชุดฟิตเนสเหล็ก)  จํานวน  1 ชุด ประกอบด้วย   

1. เครื่องบริหารไหล่ แขน และ ขา   จํานวน 1 เครื่อง 
 2. เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และ ข้อสะโพก จํานวน  1  เครื่อง 
 3. เครื่องยืนหมุนบริหารเอว และสะโพก สําหรับ 3 คน    จํานวน  1  เครื่อง 
 4. เครื่องบริหาร แขน ไหล่ แบบบาร์โหนตัวคู่ จํานวน  1  เครื่อง 

5. เครื่องบริหารแขน และไหล่ แบบพวงมาลัยเดี่ยว 2 คน (เสาคู่)  จํานวน  1  เครื่อง 
6. เครื่องบริหารกล้ามท้อง แบบนอนซิท-อัพ บนลูกระนาด   จํานวน  1  เครื่อง 

 7. เครื่องบริหารข้อสะโพก ชนิดเหวี่ยงคู ่จํานวน  1 เครื่อง 
8. เครื่องบริหารขา และแขน แบบย่ําสลับเท้า จํานวน 1 เครื่อง 
9. เครื่องบริหารเอว และสะโพกแบบหมุนบิดตัว (คู่)   จํานวน  1  เครื่อง 

 10. เครื่องบริหารขา แบบเดินอากาศเดี่ยว   จํานวน   1  เครื่อง 
 11. เครื่องโยกข่ีม้าบริหารหน้าท้อง แขน ขา  จํานวน  1  เครื่อง   
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 12. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา   จํานวน   1   เครื่อง 
 13. เครื่องบริหารขา ข้อพับ แบบยกล้อถ่วง จํานวน   1  เครื่อง 
 14. จกัรยานบริหารข้อเข่า และขาแบบเดี่ยว  จํานวน  1  เครื่อง 
 15. อุปกรณ์แกว่งบริหารขา และข้อเข่า  จํานวน  1  เครือ่ง 
 
ต้ังตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมขออนุมัติโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  
จํานวน  714,900.- บาท 

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป      

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน ฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ  
 นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผมนายฉลวย กระจ่างจติร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ผู้บริหารได้แสดง 
ร่างเทศบัญญัติเพ่ือพัฒนาเทศบาลของเรา ก็จะมีเรื่องให้ได้คิด ให้สมาชิกได้พิจารณาหลายๆเรื่อง ก็ต้องขออภัยในการเสียเวลา
ครั้งนี ้โครงการเครื่องออกกําลังการกลางแจ้ง ผมก็ขอนําเรียนว่า คําว่ากลางแจ้งวัสดุต้องเป็นวัตถทุีค่งทนถาวร อันนี้เป็นเครื่อง
ออกกําลังกายแบบเหล็กมีตัวอย่างให้ดูหลายๆชุมชน ชํารุดทรุดโทรม หากการทําควรมีหลังคาคลุมหรือควรเป็นสแตนเลส  
ผมเห็นด้วยกับโครงการที่เสนอมาแต่ไม่เห็นด้วยกับราคา 500,000 .- บาท ซ่ึงตัวเฉลี่ยแล้ว เครื่องตกประมาณเครื่องละ 
33,000 .- บาทเศษ ขอให้ทบทวนเรื่องราคา ถ้าราคา 500,000.- บาท ผมคิดว่าเราชะลอแล้วไปดูเครื่องสแตนเลสจะดีกว่า 
ถ้าเป็นกลางแจ้งหรือถา้ไม่อย่างนั้นก็ทํางบประมาณใหม่ มาทําหลังคาคลุมก็จะดูดีเพราะว่าในหลายชุมชนไปดูชุมชนของผม
ชุมชนย่อยที ่8 อยู่ริมแม่น้ํา ตอนนี้ก็ไม่มีคนเล่นแล้วสนิมก็กิน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราทําแล้วก็อยากให้ได้ประโยชน์ต่อชุมชน
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วย เห็นประโยชน์ให้พี่น้องทั้ง 11 ชุมชน ถ้าทําแล้วก็ทยอยทําไปเรื่อย ๆแต่ทําแล้วให้มีคุณภาพควรจะเป็น 
สแตนเลสหรือมีหลังคาปกคลุมสักหน่อย ขอนําเรียนชะลอหรือทบทวนเรื่องราคาขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล – มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญท่าน  พันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณ ี  

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  สมาชกิสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรติกระผม
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ตามที่มีการโอนลด ในหัวข้อที่ 3.2.7 กองการศึกษารายการโอนลด 
ลําดับแรก ซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะว่าแต่ละโรงเรียนน่าจะขาดคอมพิวเตอร์ก็ควรซื้อ 
อันนี้เห็นด้วย แต่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งซึ่งเช่นเดียวกับท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม 
นะครับผมมองดูว่าราคาจะสูงเพราะจํานวน 15 เครื่อง หัวเฉลี่ยแล้วอย่างที่ท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ได้พูดไป 30,000 กว่าบาท 
ต่อตัวเครื่องแล้วก็เป็นเหล็กด้วย และอีกอย่างนําไปไว้กลางแจ้งขอให้ช่วยพิจารณาจะสร้างหลังคาคลุมได้ไหมเพราะผมดูชุมชน
ย่อยที่ 7 เครื่องแบบที่อยู่หน้าบ้านนายบุญส่ง ตอนนี้ย้ายไม่มีที่ ก็มาไว้ทีว่ัดสว่างอยู่ข้างโบสถ์ไม่มีคนไปเล่นปล่อยตากฝน ตาก
แดด เบาะกพั็ง เหล็กเป็นสนิมใช้ไม่ได้แล้ว ราคาผมก็ดวู่าจะตึงไปหน่อย ขอให้ทางฝ่ายผู้บริหารช่วยพิจารณาถ้าจะดําเนินการก็
ควรทําหลังคาคลุมให้อยู่ในร่มกันแดดกันฝนเพ่ือให้อุปกรณ์อยู่ไดน้าน ใช้ได้นาน คือการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดี ส่งเสริมแต่ว่าผม
ว่าราคามันจะตึงไปหน่อยก็ขอให้ช่วยพิจารณาใหม่ครับขอบคุณครบั 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล – มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรี ครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ 
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ขอชี้แจงอย่างนี้นะครับ งบประมาณ 714,900.- บาท ถ้าจะมองว่าสูงเกินไปถ้าเป็นเหล็ก กราบเรียนว่าถ้าเกิด 15 ชิ้น 
แต่ราคา 700,000.- บาท ราคาสูง 5 แสนกว่าบาท เรียนตรงๆว่าจากการสืบราคามาถ้าเป็นสแตนเลส จะได้แค่เพียงหนึ่งใน
สามของทั้งหมดจาก 15 ชิ้นจะเหลือเพียงแค่ 5 ชิ้น ตรวจสอบราคาผมคิดว่าอยู่ที่การดูแลรักษา 1. เราดูแลรักษายังไง  
ที่ผมเตรียมสถานที่ไว้อาจจะเป็นพื้นคอนกรีต มีหลังคาแตงยังไม่มีงบ ถ้าเราจะก่อสร้างหลังคาก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องไปวาง  
 
ก็คงอีกนาน ผมคิดว่าถ้าเราตั้งแล้วเราหาต้นไม้มาปลูก แบบที่เราปลูกไปแล้ว ต้นแคนา นํามาปลูกเกิดความร่มรื่นผมคิดว่าเป็น
ธรรมชาติมากกว่าหลังคาในความคิดส่วนตัว และนําเสนอมาแค่อุปกรณ์เครื่องออกกําลังกาย การดูแลสมัยนี้ผมเรียกตรงๆว่า
ระบบสีพัฒนาไปสูงมีระบบสีเคลือบหลายประเภท มีทั้งระบบสียูรเิทรน ระบบสีอะคริลิค สีผสมทั้ง 2 แบบ มีทั้ง past a ,  
past b เราไม่ได้ใช้สีธรรมดาทีเ่ราตกลงกันไว้ เป็นสีเคลือบมาครับ แต่ถ้าท่านต้องการแบบ สแตนเลส ก็ต้องมองว่า อุปกรณ์เหลือ
แค่ 5 ชิ้น ประชาชนที่มาใช้อยู่ในวันนั้น ไม่พอผมเลยเลือกเอาเหล็กเพราะคิดว่าเทศบาลเรามีเจ้าหน้าที่มีพนักงานที่จะสามารถ
ดูแลได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้เทศบาล พนักงานเราสามารถท่ีจะออกดูแลบํารุงรักษาได้มีความม่ันใจอย่างนั้นและเสนอไปคงอุปกรณ์
เหล็ก แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลรายละเอียดให้ว่าถ้าเป็นสแตนเลสแบบที่ท่านเสนอแนะ อุปกรณ์อะไรบ้างนั้น วันนี้ผม
จะขอถอนออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวประชุมสมัยหน้าผมจะมาทําข้อเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างสแตนเลสกับเหล็กจะเหลืออะไรบ้าง
ผมไม่ทราบว่าการถอนวันนี้ สมัยหน้าถือว่าเป็นครั้งเดียวกันหรือคนละครั้ง ตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือนําเสนอเข้ามาใหม่ได้ ก็จะขอถอนไปก่อนแล้วไปศึกษาให้ท่าน เพ่ือความสบายใจของทา่น เพ่ือศึกษาว่าสแตนเลสจะเหลือ 
กี่ชิ้นแล้วความแตกต่างสแตนเลสกับเหล็กต่างกันอย่างไรขอบคุณครับ ขออนุญาตต้องถอนทั้งหมดหรือถอนเฉพาะเครื่องเล่นออก
กําลังกาย ผมขอถอนออกเฉพาะเครื่องเล่นออกกําลังกาย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผมไม่ได้ถอนนะ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญท่าน ฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ  

 นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผมนายฉลวย กระจ่างจติร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตชี้แจงถ้าถอนเฉพาะในช่วงของเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
ก็โอเคนะครับ ผมก็เข้าใจจริงๆแล้วท่านนายกก็ชี้แจงมาผมเองเข้าใจ ถ้าจะได้ 1 ใน 3 แต่ขอเป็นสแตนเลส โอเคครับ ผมก็เห็น
ด้วยเพื่อความคงทน ท่านบอกว่าท่านมีสีหลายแบบ เราเข้าใจนะสีมันทาได้แต่ตามข้อ ไม่สามารถทาได ้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้มัน
เป็นเหล็กทาไม่ได้แต่ถ้าสแตนเลสให้ความอดทนถาวร เพราะฉะนั้นในส่วนของ 15 ชิ้นเราได้สัก 6 ชิ้น 7 ชิ้น ก็คงไม่เป็นไร  
จะให้พอกับประชาชนคงไม่พอหรอกครับ 20 ชิ้น ก็ไม่พอ ขอนําเรียนตามนี ้ถ้าถอนก็ถอน ถ้าท่านนายกบอกถอนผมก็เห็นด้วย  
นําเรียนด้วยความเคารพครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญท่าน ปลัดเทศบาล ครับ 

 นายสุพล  เรืองฤทธิ์   ปลัดเทศบาล  - ขออนุญาตท่านประธานเพิ่มเติม ขอให้ท่านประธานขอมติที่ประชุมในเรื่อง 
ของการจัดหาคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ให้ท่านประธานขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

  นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล  - ญัตติข้อ 3.2.7 เรื่อง ตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิก ผมจะขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิก ความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนุมัติ 11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรี ครับ  

นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - ขออนญุาตเรียนปรึกษา ท่านไพศาล เรียงสุข ท้องถิน่อําเภอป่าโมก ครับ ผมว่าผิด
ต้องขอโทษด้วยครับ เพราะเราเสนอญัตติเดียว จะสามารถแบ่งครึ่งญัตติได้หรือไม่ครับ ญัตติที่เสนอมาครั้งนี้เป็นญัตติเดียว  
ผมว่าควรถอนออกท้ังหมดไปก่อนแล้ว ประชุมครั้งต่อไปนํามาเสนอใหม่ อาจจะแยกเป็น 2 รายการ ดีกว่าเดี๋ยวจะผิดระเบียบ 
นะครับ เพราะว่าเรายังมีประชุมครั้งที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง  



28 
 

 นายไพศาล  เรืองสุข  ท้องถิ่นอ าเภอป่าโมก - ขอเรียนว่า เป็นญัตติเดียวกัน ถ้าจะถอนก็จะถอนทั้งญัตติ แล้วไปตั้ง
ญัตติใหม่ในการประชุมครั้งหน้า แยกเป็นประเด็นเลยว่า จะโอนลดในประเด็นไหนบ้าง  

 นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล  - เห็นด้วยครับ จริงๆแล้วควรถอนไปทัง้ญัตติเลยครับ เพราะเป็นญัตติเดียวกัน 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรี ครับ  

 นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ
ถอนญัตต ิเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา งบลงทุน งบประมาณ 
714,900.- บาท  ขอถอนครับ  

3.2.8 กองช่าง โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายพเิศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
 นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง  
เนื่องจาก กองช่าง เทศบาลตําบลป่าโมก ได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
(ดีเซล) แบบกระบะเททา้ย เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 
2,126,000 บาท  ซึ่งเทศบาล ได้ทบทวนการใช้งบประมาณอีกครั้ง เห็นว่ามีโครงการบางโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
มากกว่า ประกอบกับ ครุภัณฑ์บางรายการชํารุดเสียหาย เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทําให้การปฏิบัติงานอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และรองรับการให้บริการแก่ประชาชนจึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย งบประมาณตั้งไว้ 2,126,000.- บาท    
ขออนุมัตโิอนลด  41,500.- บาท รวมขออนุมัติโอนลด 41,500 บาท 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการการเคหะและชุมชน งบลงทุน   
ประเภทค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทยีู จํานวน 1 เครื่อง  

เป็นเงิน  41,500 บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 
รวมขออนุมัติโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 41,500.- บาท  

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ กองช่าง ความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ  
11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 มติทีป่ระชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 อนุมัติ    11    เสียง 

3.2.9 กองช่าง โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน จํานวน 2 รายการ 
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 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
 นายสุรพร  สรณารักษ์   นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผม
ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง 
 

เหตุผล  ด้วย กองช่าง เทศบาลตําบลป่าโมก ได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด  ไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
งบประมาณ ตั้งไว้ 2,126,000 บาท  ซึ่งเทศบาล ได้ทบทวนการใช้งบประมาณอีกครั้ง เห็นว่ามีโครงการบางโครงการที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนมากกว่า ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และรองรับการให้บริการแก่ประชาชน 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลดรายการที่ 1  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดเีซล) แบบกระบะเทท้าย งบประมาณตั้งไว้ 2,126,000.- บาท   
ขออนุมัติโอนลด  352,700.- บาท  

โอนลดรายการที่ 2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการก่อสร้างลานกีฬาและสถานที่ออกกําลังกาย บรเิวณริมเข่ือนป้องกันน้ําท่วมชุมชน
ย่อยท่ี 3 ตลาดป่าโมก งบประมาณตั้งไว้ 1,400,000.- บาท ขออนุมัตโิอนลด  1,400,000.- บาท รวมขออนุมัตโิอนลด 
1,752,700.- บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 รายการ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาและสถานที่ออกกําลังกาย บริเวณริมเข่ือนป้องกันน้ําท่วม ชุมชนย่อยท่ี 3  ตลาดป่าโมก 
จํานวน 1,549,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาและสถานที่ ออกกําลังกาย บริเวณริมเข่ือนป้องกันน้ําท่วม  
ชุมชนย่อยที่ 3  ตลาดป่าโมก ดังนี้ 

- ก่อสร้างลานกีฬาพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 610.00 ตารางเมตร  
- ก่อสร้างถนน คสล.พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 567.00 ตารางเมตร    

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเทศบาลตําบลป่าโมก เลขที่ ช3/2566 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที ่1 หน้า 23 ลําดับที่ 9 

2. โครงการปรับปรุงถนนซอยนรสีห์ดําเนิน  จํานวน  203,700 บาท เพ่ือปรับปรุงถนนซอยนรสีห์ดําเนิน ดังนี้ 
- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 533.00 ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลตําบลป่า

โมกกําหนด เลขท่ี ช23/2566 รวมขออนุมัติโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จํานวน 1,752,700  บาท  
ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  

ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ กองช่าง ความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ  
11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
อนุมัติ    11    เสียง 
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3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566 งานกิจการประปา , งานป้องกัน ฯ )  
3.3.1 งานกิจการประปา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
นายสุรพร  สรณารักษ ์ นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ

อนุญาตให้ท่านรองวิชิต  ไวทยานุวัตติ เป็นผู้แถลงญัตติ ครับ 
นายวิชิต  ไวทยานุวัตติ รองนายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ 

แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานกิจการประปา 
หลักการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตําบล ป่าโมก ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ( เฉพาะการประปา ) ขึ้นบังคับใช้  แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายบางรายการไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

โอนลด 1. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณตั้งไว้ 
150,000 บาท คงเหลือ 90,000  บาท  ขออนุมัติโอนลด จํานวน  90,000   บาท   

2. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
งบประมาณตั้งไว้ 51,400 บาท   คงเหลือ 51,400 บาท  ขออนุมัติโอนลด จํานวน 51,400  บาท  รวมขออนุมัติโอนลด
ทั้งสิ้น จํานวน 141,400  บาท 

โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา งบดําเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า   
งบประมาณตั้งไว้ 720,000 บาท  คงเหลือ  51,521.78 บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม  141,400  บาท  รวมขออนุมัติโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 
จํานวน 141,400 บาท   

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ งานกิจการประปา ความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ  
11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  ท่าน 

 มติทีป่ระชุม - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ อนุมัติ    11    เสียง 

3.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 นายพเิศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
 นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอ
แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หลักการ  เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย  
จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 1,146,720.- บาท ขออนุมัติโอนลด 100,000.- บาท  

โอนเพิ่ม แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตัง้ไว้ 500,000.- บาท คงเหลือ  222,410.- บาทขออนุมัติโอนเพิ่ม  
100,000.- บาท  
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ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จงึนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของงานป้องกันฯ ความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ  
11  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัต ิ -  ท่าน 

 ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
อนุมัติ    11    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ  
4.1 เรื่อง ตอบข้อซักถามของสมาชิกในการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ มีเรื่องตอบอะไรไหมครับ  
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีจะเปน็วาระต่อไป 

4.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญท่านสมาชิกครับ ขอเชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์   สมาชิกสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียติ 
ผมนายฉลวย กระจ่างจติร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตนําเรียนผู้บริหารเรื่องอุปกรณ์ของพนักงานตัดหญ้า ผมได้ไป
เจอน้องมดตัดหญ้าที่คลองขุด ทางจํานงค์น้ําแข็งหลอด เลยถามว่าน้องไม่มีรองเท้าบูทเหรอ เขาบอกว่าไม่มี มีหรือไม่มีผมไม่
ทราบอยากจะให้ผู้บริหารช่วยดูแลน้อง ๆพนักงานของเทศบาลที่ทํางานเสี่ยงภัยพวกนี้ การตัดหญ้าถ้าเกิดไม่มีรองเท้า เขาเกิด
พิการ ตัดหญ้าโดนหินโดนแก้ว ไปโดนเส้นเลือด พิการครอบครัวเขาต้องลําบาก ขอให้ดูแลเขาด้วยช่วยจัดหาหน้ากากรองเท้าบูท
ให้เขา เป็นเรื่องแรก ประชุมกันมาเยอะแล้วบางท่านอาจจะเบื่อขออภัยผู้ร่วมประชุมทุกท่านด้วยครับ เรื่องท่ี 2 ผมเองอยากให้
ผู้บริหารซ่ึงนําเรียนมาหลายสภามาแล้ว ว่าอยากจะให้มีการประชุมสภา โดยเปิดเสียงไร้สายไปทางชุมชนไม่ต้องรอ ว่าเสียงจะ
ครบทั้ง 10 ชุมชน ดังแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพ่ือให้ประชาชนได้รู้ข่าวสารของทางเทศบาลเราในการประชุมสภาแต่ละครั้ง 
ขอนําเรียนด้วยความเคารพครับผม  
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นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา  ผู้ทรงเกียรติ กระผม 
เรื่องการออกเสียงตามสายนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของท่านประธานสภาเป็นผู้สั่งให้เทศบาลกระจายเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสารแต่เทศบาลนั้นยังมีอุปกรณ์ไม่พอเราประชุมในห้องนี้เราต้องใช้เครื่องเสียงในห้องนี้แต่เวลาเราออกเครื่องขยาย
เสียงด้านนอกเราต้องมีอีกห้องหนึ่ง ซึ่งเราต้องไปตั้งห้องใหมซ่ึ่งมันเป็นระบบไร้สาย ไม่เหมือนเดิมจะทําให้การจูนระหว่างไร้สาย
ออกไปตามข้างนอกกับในห้องนี้ไม่สามารถท่ีจะลิงก์เข้ามาได้ ตอนนี้เราติดต่อกับบริษัทผู้รับเหมา ว่าติดตั้งอีกครั้งหนึ่งที่จะขอ
อนุมัติผ่านสภาวันนี้จะต้องจูนระบบทั้งหมด วันนี้เราอนุมัติผ่านสภาไปจุดที่จะติดตั้งคือตั้งแต่ชุมชนย่อยที่ 2 เหนือสะพานจนถึง
ชุมชนย่อยที ่1 แล้วถ้าเกิดชุมชนไหนที่มีปัญหาไม่ได้ยินหรือไกลเกินไป ยกตัวอย่างคลองข่อยออกมาด้านนอกอันนั้นผมมองอยู่
แล้วมันไม่มีเราจะไปเพิ่มให้เป็นจุด ๆ ทุกท่านก็จะรู้ว่าตอนนี้บางวันเสียงก็ดีบางวันก็เสยีงไม่ด ีเนื่องจากอากาศ แต่ในงบประมาณ
ครั้งนีม้ีเรื่องของการจูนอัตโนมัติเข้ามา  ซึ่งเราต้องเพ่ิมเติมเราพยายามจะทําให้แต่คิดว่าน่าจะจบในการปรับจูนครั้งนี้ 
เรียนท่านประธานว่าเทศบาลพร้อมแล้ว ท่านก็จะอนุมัติแล้ว แตเ่รียนให้ทราบว่าเป็นเรื่องของการติดตั้งระบบยังไม่พร้อม 
ต้องขอกราบประทานโทษด้วยเพราะว่าการทํางานแต่ละครั้งบางทจีะทําแต่ทําไม่ได้ต้องขอเรียนให้ทราบครับ 
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พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
กระผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ผมมีเรื่องจะฝากทางประธานไปถึงฝ่ายบริหาร ชุมชนย่อยที่ 10  
ฝั่งตรงข้ามวัดพินิจหรือฝั่งในคลองท่ีปลูกบ้านอยู่ในคลองน้ํา ถังขยะเก็บไปแล้วไม่ได้เอาไปคืน วันนี้อยากจะทราบนโยบาย 
ที่ชัดเจนที่ผมเคยถามในที่ประชุมนี้ไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วว่าการทดลองใช้ในโครงการรถถังขยะชุมชนย่อยที่ 8, 9, 10
ได้ผลไหมมีเสียงตอบรับดีหรือไม่ดีอย่างไรจะเก็บหรือไม่เก็บ ขอให้ชัดเจน ถ้าเก็บจะได้บอกชาวบ้านได้ว่า มีโครงการลด 
ถังขยะเก็บ และจะได้บอกชาวบ้านจะไปทิ้ง มีชุมชนย่อยท่ี 7 อยู่ ๆ ถังขยะหายชาวบ้านก็ออกมาทิ้งไม่เจอก็โทรมาถามผมว่า 
ถังขยะหายไปไหนเทศบาลเก็บไปแล้วเหรอ ผมเลยต้องเช็คกับ สท.อารมณ ์ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนาม เขาบอกไม่ใช่ เทศบาล 
เก็บไปทําสะอาด ก็เข้าใจ เลยต้องไปชี้แจงชาวบ้านว่าเทศบาล เก็บไปทําความสะอาดเดี๋ยวเทศบาลจะนํามาคืนชาวบ้านก็เข้าใจ
ฉะนั้นจะทําอะไรก็ขอให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เมื่อเสียงตามสายมีแล้วขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเขาได้ทราบว่า 
ชุมชนยอยที ่7 วันนี้จะเก็บถังขยะไปทําความสะอาดแล้วจะนํามาติดมาตั้งคืนชาวบ้าน จะได้เข้าใจไม่วุ่นวายเพราะว่ามีนโยบาย
ว่าจะเก็บ ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนึกว่าเก็บ และขอฝากอีกหนึ่งเรื่อง เสียงตามสายของชุมชนย่อยที่ 10 ได้ข่าวว่าติดตั้งแล้ว แตท่าง
ชุมชนย่อยท่ี  11 ล่องไปเสียงเบามาก ขอให้ปรับปรุงให้ได้ยินกันทั่วถึง ขอบคุณครับ 
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นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ขอชี้แจง เรื่องที่ 1 เรื่องถงัขยะชุมชนย่อยท่ี 10 ผมได้คุยกับประธานชุมชน ผมได้เตรียมทําท่ีตั้งถังขยะทั้งแบบถังคู ่และแบบ 
ถังเดี่ยวมีหลังคาคลุมกันน้ําลงไปในถังขยะ ให้ประธานชุมชนปรึกษาหารือกับประชาชนในชุมชนนั้นว่า ถ้าท่านต้องการจะตั้งตรง
จุดไหนเราก็จะนําไปติดตั้งให้ ชุมชนย่อยที่ 10 กรรมการหรือประธานชุมชนประชุมกันเมื่อเร็วๆนี้ กําลังจะแจ้งเพ่ือให้เรานําไป
ติดต้ัง ชุมชนย่อยที่ 9 ชุมชนยอ่ยที่ 8 เราก็นําไปติดให้บางส่วน อยากฝากท่านสมาชิกด้วยว่าถ้าท่านเห็นสมควรติดตั้งตรงไหน 
ตกลงกับประชาชนแล้ว เราจะนําไปติดตั้งใหเ้รามีหลังคาคลุมมีกันถังล้มเพราะสุนัขขึ้นไปเล่นทําให้ล้ม ผมจะทําหลังคาคลุมไว้ให้
เรียบร้อยแล้ว แจ้งมาที่เราได้ เราจะได้นําไปติดตั้งให้ เราพร้อมที่จะไปติดตั้ง ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 10 อัน ถ้าเป็นถังขยะก็จะ
มี 20 ใบ เราเริ่มทําจากรอบนอกก่อน ถ้าจะให้เราไปซื้อถังขยะฝาปิดมาราคาสูงมากทําให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงผมก็เลยเก็บเอาเศษ
เหล็กบางส่วน ซื้อเหล็กใหม่บางส่วน เศษปูนที่เทเหลือแต่ละครั้งก็มาเทพ้ืนก็พยายามจะทําให้มันเรียบร้อยขึ้นมา 
ส่วนเรื่องเครื่องเสียงอยากจะให้ประชาชนเป็นผู้กําหนดมาถ้าเราไปกําหนดเองบางบ้าน เขาเกิดปัญหาว่าฉันไม่เอาฉันเพ่ิงกลับ 
จากงานมาเมื่อตอน 6 โมงเชา้จะนอนพักผ่อนไม่ได้ ปัญหานี้เกิดข้ึนมา ถ้าท่านต้องการจะให้เราตั้งตรงไหนไปเคลียร์ 
ในชุมชนเลย เราพร้อมที่จะติดตั้งให้เพราะเราทําครั้งนี้เราคิดว่าเรามีเหลือประมาณสัก 2 ตัวจากการสํารวจไปแล้วจะมีเหลือ 
แต่บางทีชุมชนย่อยที่ 1 เขาบอกติดบ้านเขาก็ไม่เอา เราก็จะถอดออกมาเพราะเรายังไม่ได้กําหนดจุดที่แน่นอน ขอให้แจ้งมาด้วย
ว่าถ้าท่านต้องการ ชุมชนย่อยที ่8 ต้องการเพ่ิมตรงไหน ชุมชนย่อยท่ี 9 เพ่ิมตรงไหนชุมชนย่อยท่ี 10 ต้องการเพ่ิมตรงไหนทุก
ชุมชนต้องการเพ่ิมตรงไหนบอกเรามาแล้วเราจะส่งคนไปดูว่าติดตั้งไดห้รือไม่ได้ ขออนุญาตช่วยเป็นหูเป็นตา ก็ขอบคณุอย่างสูง
เพราะทุกท่านก็คือตัวแทนของประชาชน ส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์ก่อนทํางาน ขอแจ้งให้เจ้าหน้าทีทุ่กท่านทราบว่าถ้าเป็น
งานบริการประชาชนท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่กรุณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนและให้ถือปฏิบัติติด้วย  
ขอบคุณครับ 
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นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
เกียรติผมธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมมีเรื่องที่จะมาแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบคือประชาชนในตลาด 
ฝากบอกมา ตรงร้านนัดพบ ซอยร้านต๊ัง จะออกไปทางร้านทองลูกชายแม่ล้วน มีอยู่ร้านหนึ่งนํารถจอดปิดถนนซึ่งประชาชน 
เวลาเขาสัญจรตรงนั้น ซ่ึงแคบอยู่แล้ว ไปแจ้งให้ขยับเขาก็ไม่ขยับ อยากจะให้ช่วยไปดูหน่อย ฝาก ร.ต.ต.ชํานาญ ด้วยท่านอยู่ 
ตรงนี้พอดีประชาชนมาฝากมาหลายรอบแล้วขอบคุณครับ 






